

## กองทุนเงินชดเชยมหาวิทยาลัยแม่โจ้

กองทุนเงินชดเชยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ กองทุนที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนสะสมเงินสำหรับจ่ายเป็นเงินชดเชยให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการพ้นสภาพ “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน	การจ่ายเงินชดเชย	หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชย
<p>1. พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อคำนวณเงินชดเชยตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 จนถึงวันพ้นสภาพ</p> <p>2. พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อคำนวณเงินชดเชยตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จนถึงวันพ้นสภาพ</p> <p>3. พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสภาพมาจากข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จนถึงวันพ้นสภาพ</p>	<p>1. เกษียณอายุงาน</p> <p>2. ถูกสั่งให้ออก กรณีไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองงาน ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าเป้าหมายหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือไปรับราชการทหาร</p> <p>3. ถูกสั่งให้ออก กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานได้/มีลักษณะต้องห้าม/ยุบเลิกตำแหน่ง, ส่วนงาน/ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก/ผิดวินัยร้ายแรง</p> <p>4. ตาย</p> <p>5. ครบกำหนดตามสัญญา</p>	<p>1. ปฏิบัติงานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างเดือนสุดท้าย จำนวน 1 เดือน</p> <p>2. ปฏิบัติงานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างเดือนสุดท้าย จำนวน 3 เดือน</p> <p>3. ปฏิบัติงานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างเดือนสุดท้าย จำนวน 6 เดือน</p> <p>4. ปฏิบัติงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างเดือนสุดท้าย จำนวน 8 เดือน</p> <p>5. ปฏิบัติงานครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างเดือนสุดท้าย จำนวน 10 เดือน</p> <p>6. ปฏิบัติงานครบ 20 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างเดือนสุดท้าย จำนวน 13 เดือนครึ่ง</p> <p><b>** การนับระยะเวลาของจำนวนปี เพื่อคำนวณอายุงานหากมีเศษของปีเกิน 11 เดือน 15 วัน แต่ไม่ครบ 12 เดือน ให้ปัดเศษเป็น 1 ปี</b></p>